

Truyền tập tin

Truyền tập tin nhanh chóng và an toàn với các giải pháp truyền tập tin được thiết kế cho nhóm làm việc, studio và doanh nghiệp.



Chia sẻ dữ liệu không biên giới

Tính năng làm việc cộng tác giữa các cơ sở chỉ phát huy hiệu quả khi tất cả những người đóng góp dữ liệu có quyền truy cập vào dữ liệu mà họ cần. Truyền dữ liệu bằng email, thiết bị lưu trữ di động hoặc nền tảng lưu trữ đám mây chính thống thường sẽ không phù hợp với môi trường làm việc năng động và có những yêu cầu khắt khe.



Đa nền tảng

Đừng để dữ liệu bị giới hạn. Hãy truy cập dữ liệu trên các hệ thống Windows/Mac/Linux và kích hoạt tính năng truy cập từ xa trên thiết bị di động.



Sẵn sàng phục vụ nhiều cơ sở & nhóm làm việc

Dễ dàng truyền, đồng bộ hóa hoặc sao chép dữ liệu giữa các văn phòng và địa điểm. Dễ dàng thu hẹp khoảng cách lớn và kết nối những người đóng góp bên trong và bên ngoài tổ chức.



Bảo mật nhiều lớp

Đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho dữ liệu, dù được lưu trữ toàn bộ trên hệ thống Synology tại cơ sở hay lưu trữ trên Synology C2 Cloud để có tính linh hoạt tối đa.



Presto File Server: Phân phối tập tin tốc độ cao

Tận dụng toàn bộ dung lượng băng thông internet để tăng tốc độ truyền dữ liệu cần chính xác về mặt thời gian. Truyền số lượng dữ liệu lớn và các tập tin dung lượng khổng lồ sang các máy chủ và PC khác.

- Hỗ trợ thực thi hàng loạt và tự động hóa
- Từ máy chủ đến máy chủ/PC
- Quyền sở hữu dữ liệu tại cơ sở và bảo mật đầu cuối
- Thay thế phương thức truyền dữ liệu FTP/HTTP hoặc vận chuyển USB/ổ cứng vật lý

<https://sy.to/ftspdfs>



Synology Drive: Nền tảng đám mây dữ liệu riêng tư

Chia sẻ dữ liệu mọi lúc mọi nơi với giải pháp quản lý tập tin toàn diện. Sao chép hoặc đồng bộ hóa giữa tất cả nền tảng phần cứng và phần mềm.

- Chia sẻ tập tin đa nền tảng
- Quản lý đặc quyền: chỉ định vai trò người xem/người nhận xét/người chỉnh sửa/người quản lý, quản lý quyền truy cập trên mỗi tập tin
- Bảo vệ tập tin: tắt tính năng sao chép/tải xuống tập tin, bảo vệ bằng mật khẩu và ngày hết hạn truy cập
- Hỗ trợ chuyển đổi sang định dạng Microsoft, OpenDocument, Synology Office

<https://sy.to/ftspsd>



Synology C2 Transfer: Truyền tập tin bảo mật

Bảo vệ tập tin: hỗ trợ tạo dấu bản quyền hàng loạt, giới hạn số lượt tải xuống, ngày hết hạn

- Bảo vệ truy cập: xác minh người dùng, mã hóa đầu cuối, bảo vệ mật khẩu một lần (OTP)
- Tác vụ truyền dữ liệu và giám sát người dùng
- Tích hợp với Microsoft Outlook
- Dùng thử miễn phí trong 30 ngày

<https://sy.to/ftspc2t>

Hãy xem những lợi ích mà khách hàng của chúng tôi có được



Đơn vị phân phối phim ảnh BlueSky tận dụng sự hỗ trợ của Presto File Server cho các máy khách để bàn không giới hạn để cung cấp một cách hiệu quả các Gói sản phẩm điện ảnh số đạt chuẩn của ngành lên đến 150 GB cho khách hàng trên toàn thế giới với giải pháp tăng tốc truyền dữ liệu thống nhất và bảng điều khiển giám sát trung tâm.

<https://sy.to/ftspbscs>



Đơn vị hàng đầu ngành kiến trúc và xây dựng là TTT Corp đã xây dựng nền tảng đám mây riêng của mình để cấp quyền truy cập cho nhân viên vào các phiên bản mới nhất của tất cả dữ liệu chia sẻ, bất kể họ đang ở đâu và truy cập từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động nào.

<https://sy.to/ftspttcs>



Nhà phát triển giải pháp theo dõi mắt Ganzin sử dụng C2 Transfer để tải các tập tin bí mật lên máy chủ bên ngoài một cách an toàn hơn, dựa vào phương thức mã hóa đầu cuối của C2 Transfer và bảo vệ bằng mật khẩu một lần để ngăn rò rỉ dữ liệu.

Bổ sung giải pháp quản lý dữ liệu

Hãy khám phá giải pháp đối ứng của Synology trước những thách thức thường gặp khác trong lĩnh vực IT.

Bảo vệ cơ sở hạ tầng IT

Bảo vệ mọi thiết bị và ứng dụng trong môi trường IT tại nhà hoặc tại doanh nghiệp.

<https://sy.to/ftspitinfra>

Giám sát tại nhiều địa điểm

Vận hành camera an ninh và máy chủ trên khắp các địa điểm và tòa nhà từ bảng điều khiển trung tâm được sắp xếp hợp lý.

<https://sy.to/ftspmuli>

Chống ransomware

Bảo vệ hoặc khôi phục dữ liệu cũng như phần cứng bằng các giải pháp ngăn chặn và khôi phục đáng tin cậy.

<https://sy.to/ftspransom>

Năng suất làm việc tại văn phòng

Liên kết các nhóm với nhau, giao tiếp và cộng tác trong thời gian thực trên một nền tảng an toàn và riêng tư.

<https://sy.to/ftspprod>

Hãy để chúng tôi cho bạn thấy những khả năng

Hãy yêu cầu một buổi giới thiệu sản phẩm cá nhân hóa hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và ý tưởng cải thiện cơ sở hạ tầng IT của bạn.

Contact us

https://www.synology.com/company/contact_us

Where to buy

<https://sy.to/ftspwtb>

Truyền tập tin

<https://www.synology.com/vi-vn/dsm/solution/transfer>

Trang web Synology

<https://www.synology.com/>

Liên hệ chúng tôi

https://www.synology.com/company/contact_us

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.